



ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ (บทความวิจัย)
ในการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ ๒)

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการจัดประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ ๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัย พัฒนาผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง สามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ต่อยอดและตอบสนองความต้องการของประเทศสำหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และเพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาการให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่แวดวงวิชาการและสาธารณชนทั่วไป และเป็นการพัฒนาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการอันจะนำไปสู่เวทีการประชุมวิชาการระดับประเทศ

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ (บทความวิจัย) ในการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ ๒) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางนัฐชากานต์ เดวิส)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ชื่อผู้เขียน
7	การพัฒนาสถานศึกษาด้านแบบปฐมวัยเชิงบูรณาการในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยใช้ “Super Model” ปีการศึกษา 2562-2563	นางอนงค์นุช ผลยะฤทธิ์
8	เครือข่ายนิเทศในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ทักษะการรู้หนังสือของผู้เรียน จังหวัดหนองคาย	นางสาวปิยพร ชุมจันทร์
9	นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา มุ่งสู่การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักเรียน	นายอนุพงษ์ คล่องการ
10	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10	นางฉัตรมน อินทศร
11	การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ APCER สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา	นางสุภา แสงสุวรรณ
12	แนวทางการบริหารจัดการระบบไอซีทีเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย	นายพงษ์ศักดิ์ ผกามาศ
13	การเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี	นางสาวกุลธิดา อ่อนมี
14	ปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการบริหารงานธุรการของโรงเรียนบ้านวังเต่า จังหวัดนครศรีธรรมราช	นางอัจฉิมา รักษาสัตย์
15	การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนปลอดภัย (รักษัโลก) อย่างมีประสิทธิภาพ ของโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม	นายสถาน ปรางมาศ
16	การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมกรการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา	นายขจรศักดิ์ เขียวน้อย
17	การพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกรุ่นที่ 4	นายวรพจน์ รุ่งอรุณ
18	การใช้เทคนิค Active Learning ในการพัฒนาสมรรถนะครูประจำการกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21	นางสาวณัฐชนันท์ จันทคุปต์

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ชื่อผู้เขียน
19	การพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา	นางกวิสรา ชื่นอุรา
20	รายงานผลการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้การนิเทศมีส่วนร่วม	นางอนงค์ คำแสงทอง
21	การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษบูรณาการเนื้อหาอาเซียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด	นายสุทัศน์ สังคะพันธ์
22	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน Coding ตามความต้องการของครู และนักเรียนโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24	นายกนก ยนต์ชัย นางสาวมลฤดี ภูยิ่ง
23	การพัฒนารูปแบบ NSW_TFE Model ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในจังหวัดนครสวรรค์	ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม
24	ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์เชิงรุก (Active Physics) วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ยุคใหม่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น	นายณัฐวิญญู สิริเดชธราทิพย์ นางสาวมยุรัตน์ ตั้งวิชัย
25	การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นพลโลกของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการบนฐานการบริการสังคม ร่วมกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	นายจักรพงษ์ พร่องพรมราช
26	การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธีที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก	นายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล
27	การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	นางสาววรรกมล วงศธรบุญรัมย์
28	ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบเน้นภาระงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ต้องขัง ห้องเรียนพิเศษ เรือนจำจังหวัดพังงา	นายบุญชูช เมฆแก้ว
29	การส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง อาหารและสารอาหารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	นายอรุณรัชช ศาสตร์สกุล

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ชื่อผู้เขียน
30	การพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลด้านความคล่องแคล่วว่องไว ด้วยชุดบันไดลิง 4 ทิศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านวังเต่า	นายสาธิต ดั่งนุ้ย
31	ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านวรรณคดีไทย เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังเต่า	นางสาวสิริพัทธ์ กฐินหอม
32	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่องานเครื่องกลและการผลิต ของนักศึกษาแผนกช่างกลโรงงาน ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา ความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H	นางสาวสุภาพ อาริยะกุล
33	ผลของการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการโดยใช้สถานการณ์จำลองที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม.และค.ร.น.และพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังเต่า	นางอารมณ แก้วเซ่ง
34	การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง เงาม อุปราคา เทคโนโลยีอวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังเต่า	นางสาวพวงรัชต์ เพชรา
35	การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ทำรำนโนราห์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนบ้านวังเต่า	นายนรินทร์ เพ็งกลางเดือน
36	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่อง การใช้อัลกอริทึมในการแก้ไขปัญหาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านวังเต่า	นางสาวกรรณิกา เทพดำรงค์
37	การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่อง ศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังเต่า	นายพรนิวัฒน์ สังข์โชติ
38	ผลการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม เรื่อง ตามรอยหมอยาปราจีน รายวิชาเพิ่มเติม ปราจีนบุรีศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี	นางธัญชนก พรหมภักดี

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ชื่อผู้เขียน
39	ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ที่มีต่อพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา	นายกติกกร กมลรัตน์สมบัติ
40	ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านวังเต่า	นางสาวปิยนุช รัตนพงษ์ นางสาวสุชาดา จิตกล้า
41	การพัฒนาชุดกิจกรรมการคูณแบบตารางตามแนวคิดเนเปียร์ แก้ปัญหาการคูณไม่ตรงหลัก สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านวังเต่า	นางสาวจุรารัตน์ คำแหง
42	การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเล่นวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน (ลูกสองมือล่าง) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านวังเต่า	นายยศนนท์ อักษรนำ
43	ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านวังเต่า	นางสาวสุชาดา จิตกล้า
44	ความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนรู้จากรูปแบบการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning System ชุด ปิ่นโตความรู้ (LA-OR Plus Learning Box)	นางสาวกาญจนา ธรรมลังกา นางสาวประไพพรรณ แก้ววิเชียร นางสาววิชชุดา สมนึกตน
45	การพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้วงจร PAOR เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา	นางสาวปิติตา กนกกช นางสาวปรีดา เบ็ญการ
46	การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐานสำหรับผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	นายสุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล นายพงษ์ศักดิ์ ผกามาศ
47	การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle เกี่ยวกับการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย รายวิชาวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6	นายอดุลย์ ไชยเสนา นายสุริยะ ไชยเสนา นายพงษ์ศักดิ์ ผกามาศ
48	การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Site เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	นางสาวเสาวณีย์ ดังก้อง

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ชื่อผู้เขียน
49	การผลิตสื่อโมชันกราฟิกเพื่อส่งเสริมความรู้ การป้องกันตนเองจากยาเสพติด	นายวีระ สุภะ นางสาวกรศรัณย์ ปุณบุญเรือง นางสาวชฎานิศ กลิ่นบัวทอง
50	การผลิตสื่อโมชันกราฟิก เรื่องการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายสำหรับ ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุของหน่วยกู้ภัย	นายวีระ สุภะ นางสาวปิยฉัตร เพ็ญราตรี นางสาววรรณภรณ์ ช้องธัญญาภรณ์
51	การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning System ชุดหม้อชาบูแห่งการเรียนรู้ในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	นางสาวอภาภรณ์ ภู่วงไพโรจน์ นางสาวดุจเดือน จิรานนท์ นายณรงค์ศักดิ์ ชัยสวัสดิ์ นางสาวน้ำค้าง ยินดีจันทร์

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
ผู้จัดทำข้อมูล: ดร.ดวงพร เจียมอัมพร
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา